

สาระน่ารู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ  
โทษทางวินัยกับพ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก  
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

นี่ลูกปลา : เธอรู้มั๊ยว่า ตอนนี้มี พ.ร.บ.การ  
อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต  
ของทางราชการ พ.ศ.2558 ออกมาใหม่  
ใช้บังคับกับข้าราชการและพนักงานของ  
หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ให้บริการ  
ประชาชน ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2558



จริงหรือจ๊ะ เบ็ดน้อย แล้วกฎหมายฉบับนี้  
มีผลกระทบอะไรกับข้าราชการ กทม.บ้างล่ะจ๊ะ

กทม. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการให้บริการ  
ประชาชน ดังนั้น ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดจึง  
ต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายฉบับนี้ด้วยละ โดยมี  
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทำหน้าที่  
กำกับดูแลหน่วยงานให้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.  
ฉบับนี้



แล้วเมื่อไร เธอจะบอกเราสักที ว่ามีผลกระทบกับ  
เจ้าหน้าที่ กทม. อย่างไร

-เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานหากไม่ให้บริการประชาชนให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับประชาชนของหน่วยงาน หรือปฏิเสธการให้บริการโดยไม่มีเหตุผล ทั้งที่ผู้ยื่นขอรับบริการได้ปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำแล้วละก็ กฎหมายฉบับนี้กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่รายนั้นต่อไป



อ้อ เป็นอย่างนี้เอง แล้วที่เราได้ยินเพื่อน ๆ บางคนบอกว่า การฝ่าฝืนกฎหมายฉบับนี้มีโทษทางอาญาด้วย จริงหรือเปล่านั้น

อ้อ สั้นบอกไป เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอจะตอบปฏิเสธโดยอาศัยเหตุแห่งความไม่สมบูรณ์ของคำขอ หรือความไม่ครบถ้วนของเอกสารหรือหลักฐานไม่ได้ และเมื่อได้รับคำขอแล้ว หากพบว่าคำขออนุญาตนั้นไม่สมบูรณ์หรือเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน โดยเกิดจากความประมาท เลินเล่อ หรือทุจริตของพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นผลให้ผู้อนุญาตไม่อาจอนุญาตได้

ในกรณีนี้ผู้อนุญาตมีอำนาจสั่งการตามความเห็นสมควร และมีหน้าที่ดำเนินการทางวินัย หรือดำเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว



แล้วหากผู้อนุญาตไม่ดำเนินการตามคู่มือสำหรับประชาชน ต้องรับผิดชอบอย่างไรบ้างละจ๊ะ

- 1.กรณีผู้อนุญาตพิจารณาแล้วเสร็จตามคู่มือ ๑ แต่ไม่แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วัน หรือ
- 2.หากพิจารณาไม่แล้วเสร็จตามคู่มือ ๑ แล้วไม่แจ้งสาเหตุที่ล่าช้าให้ผู้ยื่นคำขอทราบทุก 7 วัน และไม่ส่งสำเนาการแจ้งดังกล่าวให้ ก.พ.ร.ทราบทุกครั้ง

ให้ถือว่าผู้อนุญาตกระทำการหรือละเว้นกระทำการเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น เว้นแต่ จะเป็นเพราะมีเหตุสุดวิสัย

